



เดินหน้าพัฒนา 'โครงการพระราชดำริฝนหลวง' ตามพระปฐมบรมราชโองการ สืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร



เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงช่วยขจัดความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรที่ประสบภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

รัฐบาลจึงจารึกวันดังกล่าวเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยในชื่อ 'วันพระบิดาฝนหลวง' เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวง อันเป็นมรดกสำคัญของประเทศไทยในการช่วยเหลือประชาชนมาตลอดระยะเวลา 69 ปี

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม

2567 ภายในงานจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 แสดงถึงพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระองค์ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริฝนหลวง ในการรักษา สืบสาน และต่อยอด

เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาโดยตลอด เพื่อแบ่งเบาพระราชกรณียกิจทั้งในการพระราชพิธีสำคัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรไทย โดยทรงติดตามความก้าวหน้าด้านการชลประทาน การสร้างเขื่อนต่างๆ และพระราชทานแนวพระราชดำริให้กรมชลประทานแก้ปัญหาความที่ชาวบ้านกราบพูล เหล่านี้ส่งผลให้ราษฎรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างอุดมสมบูรณ์ และช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน

อาจกล่าวได้ว่า โครงการพระราชดำริฝนหลวงเป็นการร่วมกันสืบสานการเป็นจิตอาสาพัฒนาตามพระบรมราชาโอบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่า และเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าและชุมชน ตลอดจนสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชน

'โครงการพระราชดำริฝนหลวง' จึงนับเป็นการทำงานต่างพระเนตรพระกรรณที่สำคัญดังที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระปฐมบรมราชโองการว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 19 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17054

Col.Inch: 21.01

Ad Value: 34,666.50

ภาพข่าว: ดิกออฟ

หน้า: 1(ซ้าย)

PRValue (x3): 103,999.50

คลิป: สีสี่



ดิกออฟ - นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ Kick Off ระดมการขยายงานประจำปีงบประมาณ 2568 เพื่อช่วยควบคุมปริมาณผลผลิตยางพาราที่เข้าสู่ตลาดให้เหมาะสมกับการใช้ยาง และลดความผันผวนด้านราคา ที่โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน

ข่าวสั้น

'นฤมล' ลุยชะลอขายยาง

อุดรฯ ● นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ Kick Off ชะลอการขายยาง ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยควบคุมปริมาณผลผลิตยางพาราที่เข้าสู่ตลาดให้เหมาะสมกับการใช้ยาง และลดความผันผวนด้านราคา ทำให้ราคายางพารามีเสถียรภาพ อีกทั้งเป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระหว่างรอจำหน่ายผลผลิตในช่วงระดับราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ นางนฤมลและคณะได้มอบเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49 (3) แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 5 กลุ่ม และเกษตรกรชาวสวน จำนวน 3 ราย รวมถึงมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับตัวแทนเกษตรกร จำนวน 30 ราย พร้อมทั้งเดินทางไปยังพื้นที่สวนสาธารณะหนองแต ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับสภาพพื้นที่และถมดินสำหรับจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานี ซึ่งคาดการณ์ว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 67 นี้.

'นฤมล' มุ่งใช้เทคโนโลยีด้านเกษตร

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว. เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้หารือร่วมกับนายเดวิด หลี่ ประธานกรรมการบริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เพื่อหารือความร่วมมือด้านการเกษตร พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรของทั้งสองฝ่าย

ศ.ดร.นฤมล กล่าวต่อว่า ได้พัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาช่วยในการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ขยายตลาดสินค้าเกษตรที่มีอยู่เดิมและเพิ่มตลาดใหม่ๆ ทั้งในและ

ต่างประเทศ รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยใช้แนวทางตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ โดยเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยให้เกษตรกรสามารถขายซื้อสินค้าเกษตรให้กับผู้บริโภคได้โดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางและสามารถวางแผนการผลิตสินค้าเกษตร

สำหรับบริษัท หัวเว่ย ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาพลังงานสะอาด และให้การแปลงพลังงานเป็นระบบดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนพลังงานเพื่ออนาคตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยนำเสนอแนวทางความร่วมมือของ บริษัทฯ ในการพัฒนาภาคการเกษตร

พร้อมเสนอแนวทางการสร้างตลาดสร้างงาน เพิ่มรายได้ โดยเทคโนโลยี 1.Digital Power เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถนำพลังงานทางเลือกไปใช้ลดต้นทุนการผลิตการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อเชื่อมโยงระบบเครือข่ายพื้นที่ห่างไกล กสทช.ศูนย์พิรุณราช รวมถึงการบริการเครือข่ายไร้สายในบางพื้นที่ของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ และ 3.Digital Platform เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลมาเพิ่มศักยภาพในการผลิตและการขายสินค้าเกษตร รวมถึงนำเสนอแผนการดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้

MATICHON ONLINE

มติชนออนไลน์

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2567

M ข่าวในพระราชสำนัก การเมือง > SDG UPDATES เศรษฐกิจ > ในประเทศ > ภูมิภาค > ต่างประเทศ >

รมว.นฤมลติดตามสร้างสถานีสูบน้ำบ้านหมู่มั่น ความมั่นคงด้านน้ำให้ชาวอุตรธานี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 - 17:35 น.

Facebook Twitter LINE Copy Link



รมว.นฤมล ติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านหมู่มั่น สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ชาวอุดรธานี

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหมู่มั่นและอาคารประกอบ ตำบลหมู่มั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดี รักษาการแทนอธิบดีกรมชลประทาน นายทรงพล สวยสม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล นายปริญญา คัชมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และสรุปผลการดำเนินงาน

กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหมู่มั่นและอาคารประกอบ ตำบลหมู่มั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำ และบรรเทาปัญหาความขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ คืบหน้าไปแล้วกว่า 90% หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน (บางส่วน) จำนวน 478 ไร่ ได้ตลอดทั้งปี และส่งน้ำให้กับพื้นที่หนองแดเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้านของตำบลกุดสระ เป็นประโยชน์กว่า 1,500 ครัวเรือน อีกทั้งสามารถส่งน้ำสนับสนุนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก เพื่อรดน้ำต้นไม้และพืชสวนในงาน วันละกว่า 2,160 ลูกบาศก์เมตร ก่อนจะเดินทางไปยังพื้นที่สวนสาธารณะหนองแด ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับสภาพพื้นที่และถมดินสำหรับจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานี ซึ่งคาดการณ์ว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2657 นี้









รมว.เกษตรฯลุยเพชรบุรี ติดตามรับมือสถานการณ์น้ำ

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอิทธิศิริสิทธิ์ชยากร รวมถึงนายอัศรา พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ จ.เพชรบุรี โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ผู้บริหารส่วนราชการ จ.เพชรบุรี และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ บริเวณเขื่อนเพชร อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า

กรมชลประทาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.เพชรบุรี อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือรวมถึงจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ ให้พร้อมเข้าปฏิบัติงานอย่างทันทั่วทั้งหากเกิดสถานการณ์ขึ้น ตลอดจนเตรียมศึกษา ทบทวนการดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ จ.เพชรบุรี ประกอบด้วย 1.การก่อสร้างจุดรับน้ำ ค.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง และ 2.การก่อสร้างจุดระบายน้ำลงทะเล ค.บางแก้ว และ ค.หนองศาลา อ.ชะอำ รวมถึง ค.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ในรูปแบบคลองระบายน้ำหลัก D1 ความยาวรวม 38.5 กิโลเมตร ระบายน้ำได้สูงสุด 350 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม./วินาที) และงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเขื่อนแก่งกระจาน 103 ลบ.ม./วินาที เพื่อเพิ่มปริมาณแหล่งน้ำต้นทุนในภาคการเกษตร ให้สอดคล้องกับความต้องการและปริมาณพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 810,000 ไร่ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค อย่างยั่งยืนต่อไป

จากนั้นคณะของ รมว.เกษตรฯ เดินทางไปยังสะพานดำ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์แม่น้ำเพชรบุรี โดย ศ.ดร.นฤมล เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ อย่างเป็นระบบ รวมถึงประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนข่าวสารให้แก่ประชาชนรับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือหรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

“สำหรับรายงานสถานการณ์น้ำใน จ.เพชรบุรี น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น



ลงพื้นที่ : ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยใน จ.เพชรบุรี ที่บริเวณเขื่อนเพชร อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ซึ่งกรมชลประทาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนติดตามและเตรียมการสำหรับรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: อังคาร 19 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15907

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 50.16

Ad Value: 62,700

PRValue (x3): 188,100

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รมว.เกษตรฯลุยเพชรบุรีติดตามรับมือสถานการณ์น้ำ

ประเด็นน้ำท่วม ซึ่งจากรายงานปริมาณฝน และสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ขณะนี้ ยังอยู่ในปริมาณสามารถควบคุมได้ หรือ ในประเด็นน้ำแล้ง ขอให้พี่น้องเกษตรกร มั่นใจว่าสามารถทำนาปรังได้อย่างแน่นอน เนื่องจากปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้มีเพียงพอ อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ยังคง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม สถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและไม่ประมาท” รมว.เกษตรฯ กล่าว

คิกออฟโครงการชะลอขยายยาง

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดโครงการชะลอการขยายยาง ปีงบประมาณ 2568 ว่า โครงการชะลอขยาย ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยควบคุมปริมาณผลผลิตยางพาราที่เข้าสู่ตลาดให้เหมาะสมกับการใช้ยาง เพื่อลดความผันผวนด้านราคา ทำให้ราคายางพารามีเสถียรภาพ เป็นการช่วยเหลือและเสริมสภาพคล่องให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในระหว่างรอการขายผลผลิตให้สามารถขายผลผลิตยางของตัวเองในช่วงที่ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมและพอใจไม่จำเป็นต้องรีบจำหน่ายผลผลิต

“การคิกออฟโครงการชะลอการขยายยาง ประจำปี 2568 สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้เกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ให้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการผลผลิตยาง เพื่อการสร้างเสถียรภาพด้านราคาในระบบตลาดได้อย่างยั่งยืน”

นายสุพัทธน์ คำวงวิญญู รักษาการแทนผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2568 นี้ กยท.เดินหน้าสานต่อโครงการชะลอการขยายยาง โดยคณะกรรมการ กยท.ได้อนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการแล้ว เป็นจำนวน 800 ล้านบาท และพร้อมขยายวงเงินงบประมาณ เพื่อให้ กยท.ทุกแห่งทั่วประเทศใช้ดำเนินโครงการได้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ กยท.ขับเคลื่อนโครงการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 โดยนำร่องในพื้นที่ภาคเหนือ ได้รับความพึงพอใจจากเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมาก นำไปสู่การขายผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่อื่น ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564-2567 สร้างมูลค่าส่วนต่างราคายางเพิ่มขึ้น 5.43 บาทต่อถ.ก. คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 441.16 ล้านบาท ซึ่งในปีงบประมาณ 2567 สามารถสร้างส่วนต่างขึ้นไปได้สูงถึง 6.10 บาทต่อถ.ก.



'นฤมล'ถกเอกอัครราชทูตจีน เดินหน้าขยายตลาดสินค้าเกษตร

วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567, 06.00 น.

Tag :



ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวได้ว่า ได้ร่วมกับนายอู๋ตี๋ ศิริลักษณ์ อัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย (H.E. Mr. Han Zhiqian) โดยมีนายถาวร ทันใจผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านการเกษตร และสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ที่จะครบรอบ 50 ปี ในปี 2568

ศ.ดร.นฤมล กล่าวต่อว่า การหารือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนนโยบายที่สำคัญระหว่างกัน โดยฝ่ายไทย มีนโยบายในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้ความสำคัญกับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ขยายตลาดสินค้าเกษตรที่มีอยู่เดิมและเพิ่มตลาดใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้แนวทาง ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ทั้งนี้ ยังได้หารือถึงเส้นทางการขนส่งสินค้าเกษตรจากไทยไปจีน ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าเกษตรผ่านเส้นทางรถไฟไทย-ลาว-จีน รวมทั้งการเปิดด่านทำเรือกวนเหล่ย์ของจีนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ถือเป็นช่องทางสำคัญในการขนส่งสินค้าเกษตร ทำให้ไทยสามารถมีช่องทางส่งผลไม้ไปจีนเพิ่มขึ้น รวมถึงขอให้จีนช่วยเหลือผลักดันสินค้าเกษตรไทยที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรไทย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้ที่มั่นคง และยั่งยืน และทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันที่จะใช้กรอบความร่วมมือที่มีอยู่ในการส่งเสริมการค้าและความร่วมมือทางวิชาการ และฝ่ายจีนพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการให้กับฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังได้ผลักดันการลงทุนในพิธีสารว่าด้วยความปลอดภัยอาหาร ด้านการสัตวแพทย์ และการปกป้องพืช เพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์จากฝั่งจากประเทศไทยไปประเทศจีน และติดตามความคืบหน้าการเปิดตลาดสินค้าเกษตร เช่น โคมีชีวิต สินค้าพืช และประมง

ทั้งนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประเทศคู่ค้าสินค้าเกษตรอันดับที่ 1 ของไทย ระหว่างปี 2564-2566 มีสัดส่วนการค้าสินค้าเกษตรร้อยละ 22.11 ของมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรของไทยกับโลก โดยปี 2564 มีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตร 447,403 ล้านบาท และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปี 2565 และ 2566 เป็นมูลค่า 499,166 ล้านบาท และ 543,962 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรเฉลี่ยปีละ 496,844 ล้านบาท โดยมีอัตราการค่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 10.26 ต่อปี สำหรับสินค้าส่งออกสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.ทุเรียนสด 2.มันสำปะหลังผ่านหรือทำเป็นพลเลต 3.สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง 4.ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค และ 5.ผลไม้และลูกไม้ชนิดอื่นๆ



Khaosod Online

🏠 ข่าวเด่น เด่นออนไลน์ บันเทิง หว่ย ดวง กีฬา คลิปฮอต Lifestyle

หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "รมว.นฤมล"นำ ก.เกษตรฯ ลุย สงขลา ติดตามการบริหารจัดการ...

"รมว.นฤมล"นำ ก.เกษตรฯ ลุย สงขลา ติดตามการบริหารจัดการน้ำ พร้อมกำชับ ทุกภาคส่วนสานต่อภารกิจภาค การเกษตรให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์



18 พ.ย. 2567 - 15:27 น.

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามแผนงานการแก้ปัญหาแหล่งน้ำพื้นที่คาบสมุทรสติงพระ ณ โครงการคลองระบายน้ำคลองเปรม ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ซึ่งโครงการคลองระบายน้ำคลองเปรมพร้อมอาคารประกอบ จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภค-บริโภคและภาคการเกษตรช่วงฤดูแล้ง และประสบปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ในช่วงฤดูน้ำหลาก ปัจจุบันกรมชลประทานอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคลองระบายน้ำฯ ความยาว 2.5 กม. ให้สามารถรองรับอัตราการระบายน้ำในอัตราเพิ่มขึ้นเป็น 10 ลบ.ม./วินาที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับน้ำและส่งน้ำสนับสนุนไปยังคลองพลเอกอาทิตย์กำลังเอกต่อไป



จากนั้น รมว.นฤมล และคณะเดินทางต่อไปยังสถานีสูบน้ำสนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่อติดตามความพร้อมการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่คาบสมุทรมุทสทิงพระ (ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอระโนด อำเภอกระแสดินธุ์ อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร) พร้อมทั้งเปิดสวิตช์เครื่องสูบน้ำประจำสถานีฯ จำนวน 4 เครื่อง เพื่อผลักดันน้ำเค็มจากคลองส่งน้ำออกสู่ทะเลและควบคุมคุณภาพน้ำเหมาะต่อการอุปโภค-บริโภค และภาคการเกษตรอีกด้วย



“สำหรับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา กระทรวงเกษตรฯ โดย กรมชลประทาน ได้ดำเนินการวางแผนแนวทางการบริหารจัดการน้ำและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด อีกทั้งได้เน้นย้ำทุกภาคส่วนให้ศึกษาแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนครอบคลุมทุกมิติ อาทิ การควบคุมคุณภาพน้ำเค็ม-น้ำกร่อยให้เหมาะสมต่อการใช้งานของประชาชน การส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้นต่อไป” รมว.นฤมล กล่าว



รมว.นฤมล และคณะ ยังได้เดินทางต่อไปยังหอประชุมรัตนโกสินทร์ (ศาลาประชาคมอำเภอสตงิ่งพระ) ที่ว่าการอำเภอสตงิ่งพระ จ.สงขลา เพื่อพบปะและรับฟังปัญหาจากพี่น้องเกษตรกร พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิตจำนวน 8 รายการ อาทิ โฉนดเพื่อการเกษตร พันธุ์สัตว์น้ำ ต้นกล้า เมล็ดพันธุ์พืช สารชีวพันธุ์ ผลิตภัณฑ์จากยางพารา(รองเท้าบูท) เป็นต้น



ด้านนายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในวันนี้ได้มารับฟังความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องน้ำ ปริมาณสัตว์น้ำ และประเด็นอื่น ๆ ด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ในนามกระทรวงเกษตรฯ ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่ากระทรวงเกษตรฯ จะเดินหน้าสานต่อภารกิจภาคการเกษตรต่อไป เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่พี่น้องให้เป็นไปตามเป้าหมายสูงสุดที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน



ด้าน นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเสริมว่า ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานท้องถิ่นทุกภาคส่วนที่ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ อย่างเต็มที่ และขอให้เดินหน้าปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป



"รมว.นฤมล" ติดตามงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำำบ้านหมู่ม่น คืบหน้ากว่า 90%

แชร์ โพสต์

🕒 18 พฤศจิกายน 2567 16:42 น. 👤 สยามรัฐออนไลน์ 📍 เกษตร



"รมว.นฤมล" ติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านหมู่มั่น สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ชาวอุดรธานี

วันที่ 18 พ.ย.67 ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอัศราพรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหมู่มั่นและอาคารประกอบ ตำบลหมู่มั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดี รักษาการแทนอธิบดีกรมชลประทาน นายทรงพล สวยสม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล นายปริญญา คัชมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และสรุปผลการดำเนินงาน





กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหมู่มั่นและอาคารประกอบ ตำบลหมู่มั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำ และบรรเทาปัญหาความขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันโครงการฯคืบหน้าไปแล้วกว่า 90% หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน (บางส่วน) จำนวน 478 ไร่ ได้ตลอดทั้งปี และส่งน้ำให้กับพื้นที่หนองแคเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้านของตำบลกุดสระ เป็นประโยชน์กว่า 1,500 ครัวเรือน อีกทั้งสามารถส่งน้ำสนับสนุนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก เพื่อรดน้ำต้นไม้และพืชสวนในงาน วันละกว่า 2,160 ลูกบาศก์เมตร ก่อนจะเดินทางไปยังพื้นที่สวนสาธารณะหนองแค ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับสภาพพื้นที่และถมดินสำหรับจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานี ซึ่งคาดการณ์ว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2657 นี้





18 พ.ย. 2567 • 14:12 น.

เดินหน้า"โครงการชะลออย่าง" หวังเพิ่มสภาพคล่อง สร้างรายได้ชาวสวนยาง



กยท.เดินหน้า"โครงการชะลออย่าง" หวังเพิ่มสภาพคล่อง สร้างรายได้ชาวสวนยาง พร้อมดูดซับ - ปรับสมดุลปริมาณยางในตลาด สู้เสถียรภาพด้านราคา

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดโครงการชะลอการขายยาง ปีงบประมาณ 2568 ที่โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุดรธานี ว่า โครงการชะลอขายถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยควบคุมปริมาณผลผลิตยางพาราที่เข้าสู่ตลาดให้เหมาะสมกับการใช้ยาง เพื่อลดความผันผวนด้านราคา ทำให้ราคายางพารามีเสถียรภาพ เป็นการช่วยเหลือและเสริมสภาพคล่องให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในระหว่างรอการขายผลผลิต ให้สามารถขายผลผลิตยางของตัวเองในช่วงที่ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมและพอใจไม่จำเป็นต้องรีบจำหน่ายผลผลิต เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ ยกกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 'เกษตรกรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน' โดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางให้มีความเข้มแข็ง

"การ Kick Off โครงการชะลอการขายยาง ประจำปี 2568 ในครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่กิจกรรมที่กยท. ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้เกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ให้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มมากขึ้น เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการผลผลิตยาง เพื่อการสร้างเสถียรภาพด้านราคาในระบบตลาดได้อย่างยั่งยืน"

ด้าน นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท. ให้ความสำคัญกับการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยางให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ซึ่งการสร้างเสถียรภาพของราคายาง เป็นอีกสิ่งสำคัญที่สามารถกำหนดรายได้ของผู้ประกอบอาชีพการทำสวนยาง ดังนั้น โครงการชะลอการขายยางที่ กยท. ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศจะเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมในโครงการฯ โดย กยท. จะสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ระหว่างรอการจำหน่ายผลผลิต ร้อยละ 80 ของมูลค่ายางที่สถาบันเกษตรกรฯ รวบรวมและจัดเก็บ โดยผลผลิตยางพาราที่ กยท. รับเข้าโครงการฯ จะถูกจัดเก็บในพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อยืดอายุและรักษาคุณภาพระหว่างรอจำหน่าย ช่วยให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างอำนาจการต่อรอง นำไปสู่ความมั่นคงทางรายได้ และอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นเป้าหมายสำคัญที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการชะลอยาง คือ สามารถดูดซับปริมาณผลผลิตยางที่จะเข้าสู่ระบบตลาดในช่วงที่มีผลผลิตมากเกินไปเกินปริมาณความต้องการ เป็นการบริหารปริมาณผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สร้างเสถียรภาพราคายาง ตลอดจนผลักดันทิศทางการค้าให้ดีขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

“การดำเนินงานนี้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และ กยท. จะยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการและมาตรการต่างๆ ที่จะช่วยเหลือและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป”



"รมว.นฤมล"ลุย อุตรธานี Kick off "โครงการชะลอการขยายงาน"เสริมสภาพคล่องทางการเงินให้ชาวสวนยางช่วงรอขายผลผลิต

เผยแพร่: 18 พ.ย. 2567 13:27 ปรับปรุง: 18 พ.ย. 2567 14:14 โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้(18 พ.ย.)ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ Kick Off ชะลอการขยายงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมี ผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางรติดา เหลืองฐิติสกุล รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรธานี และเจ้าหน้าที่ส่วนจังหวัดให้การต้อนรับ ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุตรธานี สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยควบคุมปริมาณผลผลิตยางพาราที่เข้าสู่ตลาดให้เหมาะสมกับการใช้ยาง และลดความผันผวนด้านราคา ทำให้ราคายางพารามีเสถียรภาพ อีกทั้ง เป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับสถาบันเกษตรกรกรชาวสวนยางระหว่างรอจำหน่ายผลผลิตในช่วงระดับราคาที่เหมาะสม



"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย การยางแห่งประเทศไทย ได้ขับเคลื่อนโครงการชะลอการขายยางมาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางมีส่วนร่วมในการจัดการผลผลิตยาง ซึ่งเป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคาในระบบตลาดอย่างยั่งยืน พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางดำเนินการทำสวนยางตามกฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า หรือ EUDR (EU Deforestation Regulation) เพื่อให้ประเทศไทยสามารถขยายตลาด และเป็นผู้นำมาตรฐานราคาของโลกได้ นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ มีการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางปลูกพืชชนิดอื่นควบคู่ไปกับการทำสวนยาง เพื่อให้เกิดการทำเกษตรกรรมยั่งยืน อีกทั้ง ช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางให้มีความอยู่ดีกินดี สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ ที่ต้องการให้เกษตรกรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน" ศ.ดร.นฤมล กล่าว



ทั้งนี้ ศ.ดร.นฤมล และคณะ ได้มอบเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49(3) แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 5 กลุ่ม และเกษตรกรชาวสวน จำนวน 3 ราย รวมถึงมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับตัวแทนเกษตรกร จำนวน 30 ราย อีกด้วย



จากนั้น ศ.ดร.นฤมล ได้เดินทางไปยังจุดก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ต.หม่มน อ.เมือง จ.อุตรธานี เพื่อติดตามโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหม่มนและอาคารประกอบให้สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน (บางส่วน) จำนวน 478 ไร่ ได้ตลอดทั้งปี และส่งน้ำให้กับพื้นที่หนองแคเพื่อผลิตน้ำปะปาหมู่บ้านของตำบลกุดสระ เป็นประโยชน์กว่า 1,500 ครัวเรือน อีกทั้งสามารถส่งน้ำสนับสนุนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก เพื่อรดน้ำต้นไม้และพืชสวนในงาน วันละกว่า 2,160 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้งเดินทางไปยังพื้นที่สวนสาธารณะหนองแค ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุตรธานี เพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับสภาพพื้นที่และถมดินสำหรับจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.อุตรธานี ซึ่งคาดการณ์ว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 67 นี้







"นฤมล" ลุย อุดรธานี Kick off "โครงการชะลอการขยายยาง" สร้างเสถียรภาพราคายาง



🕒 18 พฤศจิกายน 2567 14:43 น. 👤 สยามรัฐออนไลน์ 📍 ภูมิภาค



"นฤมล"ลุย อุดรธานี Kick off "โครงการชะลอการขายยาง"สร้างเสถียรภาพราคายาง เสริมสภาพคล่องทางการเงินให้ชาวสวนยาง ช่วงรอขายผลผลิต พร้อม เตรียมจัดงานวันพืชสวนโลก ให้มีประสิทธิภาพ

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ Kick Off ชะลอการขายยาง ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมี ผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ส่วนจังหวัดให้การต้อนรับ ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุดรธานี สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยควบคุมปริมาณผลผลิตยางพาราที่เข้าสู่ตลาดให้เหมาะสมกับการใช้ยาง และลดความผันผวนด้านราคา ทำให้ราคายางพารามีเสถียรภาพ อีกทั้งเป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระหว่างรอจำหน่ายผลผลิตในช่วงระดับราคาที่เหมาะสม





"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย การยางแห่งประเทศไทย ได้ขับเคลื่อนโครงการชะลอการขยายยางอย่างต่อเนื่อง และมุ่งขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางมีส่วนร่วมในการจัดการผลผลิตยาง ซึ่งเป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคาในระบบตลาดอย่างยั่งยืน พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางดำเนินการทำสวนยางตามกฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า หรือ EUDR (EU Deforestation Regulation) เพื่อให้ประเทศไทยสามารถขยายตลาด และเป็นผู้กำหนดราคายางโลกได้ นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ มีการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางปลูกพืชชนิดอื่นควบคู่ไปกับการทำสวนยาง เพื่อให้เกิดการทำเกษตรกรรมยั่งยืน อีกทั้ง ช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางให้มีความอยู่ดีกินดี สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ ที่ต้องการให้เกษตรกรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน"ศ.ดร.นฤมล กล่าว



ทั้งนี้ ศ.ดร.นฤมล และคณะ ได้มอบเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาขยายพารา มาตรา 49(3) แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 5 กลุ่ม และเกษตรกรชาวสวน จำนวน 3 ราย รวมถึงมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับตัวแทนเกษตรกร จำนวน 30 ราย อีกด้วย

จากนั้น ศ.ดร.นฤมล ได้เดินทางไปยังจุดก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุตรธานี เพื่อติดตามโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหมู่นและอาคารประกอบให้สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน (บางส่วน) จำนวน 478 ไร่ ได้ตลอดทั้งปี และส่งน้ำให้กับพื้นที่หนองแด เพื่อผลิตน้ำปะปาหมู่บ้านของตำบลกุดสระ เป็นประโยชน์กว่า 1,500 ครัวเรือน อีกทั้งสามารถส่งน้ำสนับสนุนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก เพื่อรดน้ำต้นไม้และพืชสวนในงาน วันละกว่า 2,160 ลูกบาศก์เมตร



พร้อมทั้งเดินทางไปยังพื้นที่สวนสาธารณะหนองแค ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับสภาพพื้นที่และถมดินสำหรับจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานี ซึ่งคาดการณ์ว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 67 นี้



กยท.คิกออฟโครงการชะลอการขยายยาง ซีปี'67 ต้นราคาได้ 6.10 บาท/ก.ก.

เศรษฐกิจ



18 พ.ย. 2567 - 16:25 น.

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดโครงการชะลอการขยายยาง ปีงบประมาณ 2568 ว่า โครงการชะลอขยายยาง ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยควบคุมปริมาณผลผลิตยางพาราที่เข้าสู่ตลาดให้เหมาะสมกับการใช้ยาง เพื่อลดความผันผวนด้านราคา ทำให้ราคายางพารามีเสถียรภาพ เป็นการช่วยเหลือและเสริมสภาพคล่องให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในระหว่างรอการขายผลผลิต

ให้สามารถขายผลผลิตยางของตัวเองในช่วงที่ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมและพอใจ ไม่จำเป็นต้องรีบจำหน่ายผลผลิต เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 'เกษตรกรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน' โดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางให้มีความเข้มแข็ง



“การ Kick Off โครงการชะลอการขยายวง ประจำปี 2568 ในครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่กิจกรรมที่ กยท. ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้เกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ให้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มมากขึ้น เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการผลผลิตยาง เพื่อการสร้างเสถียรภาพด้านราคาในระบบตลาดได้อย่างยั่งยืน”

นายสุขทัตน์ ต่างวิริยกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2568 นี้ กยท. เดินหน้าสานต่อโครงการชะลอการขยายวง โดยคณะกรรมการ กยท. ได้อนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการฯ แล้ว เป็นจำนวน 800 ล้านบาท และหากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางให้ความสนใจโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการ กยท. พร้อมขยายวงเงินงบประมาณ เพื่อให้ กยท. ทุกแห่งทั่วประเทศใช้ดำเนินโครงการฯ ได้อย่างเต็มรูปแบบ

ทั้งนี้ กยท. ขับเคลื่อนโครงการฯ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 โดยนำร่องในพื้นที่ภาคเหนือ ได้รับความพึงพอใจจากเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมาก นำไปสู่การขยายผลการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่อื่น ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 – 2567 สร้างมูลค่าส่วนต่างราคายางเพิ่มขึ้น 5.43 บาท/กก. คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 441.16 ล้านบาท ซึ่งในปีงบประมาณ 2567 สามารถสร้างส่วนต่างขึ้นไปได้สูงถึง 6.10 บาท/กก.



'นฤมล'ลุยอุดรธานี คิกออฟ'โครงการชะลอการขยายยาง'สร้างเสถียรภาพราคายาง

วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567, 16.33 น.

'นฤมล'ลุยอุดรธานี คิกออฟ'โครงการชะลอการขยายยาง'สร้างเสถียรภาพราคายาง เสริมสภาพคล่องทางการเงินให้ชาวสวนยาง ช่วงรอขายผลผลิต พร้อมเตรียมจัดงานวันพืชสวนโลกให้มีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2567 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ Kick Off ชะลอการขยายยาง ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมี ผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ส่วนจังหวัดให้การต้อนรับ ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุดรธานี สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยควบคุมปริมาณผลผลิตยางพาราที่เข้าสู่ตลาดให้เหมาะสมกับการใช้ยาง และลดความผันผวนด้านราคา ทำให้ราคายางพารามีเสถียรภาพ อีกทั้ง เป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระหว่างรอจำหน่ายผลผลิตในช่วงระดับราคาที่เหมาะสม

"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย การยางแห่งประเทศไทย ได้ขับเคลื่อนโครงการชะลอการขายยางมาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางมีส่วนร่วมในการจัดการผลผลิตยาง ซึ่งเป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคาในระบบตลาดอย่างยั่งยืน พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางดำเนินการทำสวนยางตามกฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า หรือ EUDR (EU Deforestation Regulation) เพื่อให้ประเทศไทยสามารถขยายตลาด และเป็นผู้นำมาตรฐานโลกได้ นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ มีการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางปลูกพืชชนิดอื่นควบคู่ไปกับการทำสวนยาง เพื่อให้เกิดการทำเกษตรกรรมยั่งยืน อีกทั้ง ช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางให้มีความอยู่ดีกินดี สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ ที่ต้องการให้เกษตรกรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน" นางนฤมล กล่าว

ทั้งนี้ นางนฤมล และคณะ ได้มอบเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49(3) แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 5 กลุ่ม และเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 3 ราย รวมถึงมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับตัวแทนเกษตรกร จำนวน 30 ราย อีกด้วย

จากนั้น นางนฤมล ได้เดินทางไปยังจุดก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อติดตามโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหมูม่นและอาคารประกอบให้สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน (บางส่วน) จำนวน 478 ไร่ ได้ตลอดทั้งปี และส่งน้ำให้กับพื้นที่หนองแควเพื่อผลิตน้ำปะปาหมู่บ้านของตำบลกุดสระ เป็นประโยชน์กว่า 1,500 ครัวเรือน อีกทั้งสามารถส่งน้ำสนับสนุนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก เพื่อรดน้ำต้นไม้และพืชสวนในงาน วันละกว่า 2,160 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้งเดินทางไปยังพื้นที่สวนสาธารณะหนองแคว ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่และถมดินสำหรับจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานี ซึ่งคาดการณ์ว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2567 นี้







บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 พฤศจิกายน 2567 เวลา 18:00

Site Value: 85,254

PRValue (x3)

255,762

หัวข้อข่าว: 'นฤมล' ลุยอุดรธานี ดิกออฟ'โครงการชะลอการขยายทาง'สร้างเสถียรภาพราคาขาย





บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 18 พฤศจิกายน 2567 เวลา 18:00

Site Value: 85,254

PRValue (x3)

255,762

หัวข้อข่าว: 'นฤมล' ลุยอุดรธานี ดิกออฟ'โครงการชะลอการขยายวง'สร้างเสถียรภาพราคาขาย





วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๗



หน้าหนึ่ง ราชสำนัก การเมือง อาชญากรรม ต่างประเทศ ภูมิภาค กีฬา เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การศึกษา วาไรตี้ เลขตร

คอลัมน์ กทม. ยานยนต์ อวกาศ สหกรณ์ บันเทิง สตรี วิถีชีวิต ไลฟ์สไตล์ ไลฟ์สไตล์ วัฒนธรรม ศาสนา-ความเชื่อ พระเครื่อง คุณภาพชีวิต รอบบ้าน/คอนโด

Kick Off "โครงการชะลอยาง" เพิ่มสภาพคล่อง สร้างรายได้ชาวสวนยาง



🕒 18 พฤศจิกายน 2567 17:09 น. 👤 สยามรัฐออนไลน์ 📍 เกษตร



กยท. Kick Off 'โครงการชะลออย่าง' หวังเพิ่มสภาพคล่อง สร้างรายได้ชาวสวนยาง พร้อม
ดูดซับ-ปรับสมดุลปริมาณยางในตลาด สู่เสถียรภาพด้านราคา

วันที่ 18 พ.ย.67 ที่โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุดรธานี - การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) Kick
Off 'โครงการชะลอการขายยาง ปิงปงฯ 68 มั่นใจช่วยดูดซับปริมาณยางในตลาด สร้าง
เสถียรภาพราคายาง พร้อมเสริมสภาพคล่องทางการเงินชาวสวนยางช่วงรอขายผลผลิต
โดยมี ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รว.เกษตรฯ เป็นประธานเปิดงาน ย้ำ 'เกษตรกรต้อง
อยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน'





ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดโครงการชะลอการขายยาง ปีงบประมาณ 2568 ว่า โครงการชะลอยาง ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยควบคุมปริมาณผลผลิตยางพาราที่เข้าสู่ตลาดให้เหมาะสมกับการใช้ยาง เพื่อลดความผันผวนด้านราคา ทำให้ราคายางพารามีเสถียรภาพ เป็นการช่วยเหลือและเสริมสภาพคล่องให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในระหว่างรอการขายผลผลิต ให้สามารถขายผลผลิตยางของตัวเองในช่วงที่ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมและพอใจไม่จำเป็นต้องรีบจำหน่ายผลผลิต เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ‘เกษตรกรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน’ โดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางให้มีความเข้มแข็ง

“การ Kick Off โครงการชะลอการขายยาง ประจำปี 2568 ในครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่กิจกรรมที่ กยท. ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้เกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ให้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มขึ้น เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการผลผลิตยาง เพื่อการสร้างเสถียรภาพด้านราคาในระบบตลาดได้อย่างยั่งยืน” รมว.เกษตรฯ กล่าวย้ำ



ด้าน นายสุพัทธ์ณ์ ต่างวริยกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย กล่าว ว่า กยท. ให้ความสำคัญกับการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยางให้ดีขึ้น ในทุกๆ ด้าน ซึ่งการสร้างเสถียรภาพของราคายาง เป็นอีกสิ่งสำคัญที่สามารถกำหนดรายได้ ของผู้ประกอบการทำสวนยาง ดังนั้น โครงการชะลอการขายยางที่ กยท. ขับเคลื่อน มาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศจะเป็นการเสริมสภาพ คล่องทางการเงินให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมในโครงการฯ โดย กยท. จะสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ระหว่างรอการจำหน่ายผลผลิต ร้อย ละ 80 ของมูลค่ายางที่สถาบันเกษตรกรฯ รวบรวมและจัดเก็บ โดยผลผลิตยางพาราที่ กยท. รับเข้าโครงการฯ จะถูกจัดเก็บในพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อยืดอายุและรักษาคุณภาพระหว่างรอ จำหน่าย ช่วยให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้าง อำนาจการต่อรอง นำไปสู่ความมั่นคงทางรายได้ และอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นเป้าหมายสำคัญที่เกิด ขึ้นจากการดำเนินโครงการชะลอยาง คือ สามารถดูดซับปริมาณผลผลิตยางที่จะเข้าสู่ระบบ ตลาดในช่วงที่มีผลผลิตมากเกินไปปริมาณความต้องการ เป็นการบริหารปริมาณผลผลิตให้ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สร้างเสถียรภาพราคายาง ตลอดจนผลักดันทิศทาง ราคายางให้ดีขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายสุพัทธ์ณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กยท. ขับเคลื่อนโครงการฯ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 โดย นำร่องในพื้นที่ภาคเหนือ ได้รับความพึงพอใจจากเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมาก นำ ไปสู่การขยายผลการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่อื่น ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี งบฯ 2564 - 2567 สร้างมูลค่าส่วนต่างราคายางเพิ่มขึ้น 5.43 บาท/กก. คิดเป็นมูลค่ารวม กว่า 441.16 ล้านบาท ซึ่งในปีงบฯ 2567 สามารถสร้างส่วนต่างขึ้นไปได้ถึง 6.10 บาท/ กก. โดยในปีงบฯ 2568 นี้ กยท. ยังเดินหน้าสานต่อโครงการชะลอการขายยาง โดยคณะ กรรมการ กยท. ได้อนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการฯ แล้ว เป็นจำนวน 800 ล้านบาท และ หากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางให้ความสนใจโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก คณะ กรรมการ กยท. พร้อมขยายวงเงินงบประมาณ เพื่อให้ กยท. ทุกแห่งทั่วประเทศใช้ดำเนินโ้ ครงการฯ ได้อย่างเต็มรูปแบบ



"การดำเนินงานนี้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และ กยท. จะยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการและมาตรการต่างๆ ที่จะช่วยเหลือและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป" นายสุช ทัศน์ กล้าว

ทั้งนี้ ภายในงานนี้ ได้มีการมอบเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49(3) แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 5 กลุ่ม และเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 3 ราย รวมถึงการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่ตัวแทนเกษตรกร จำนวน 30 ราย เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันให้แก่เกษตรกรอีกด้วย.

'รมว.นฤมล' ลงพื้นที่อุดรธานี Kick off 'โครงการชะลอการขยาย'



"รมว.นฤมล" ลุย อุดรธานี Kick off "โครงการชะลอการขยาย" สร้างเสถียรภาพราคายาง เสริมสภาพคล่องทางการเงินให้ชาวสวนยาง

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ Kick Off ชะลอการขยาย ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมี ผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางรณิดา เหลืองฐิตติกุล รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ส่วนจังหวัดให้การต้อนรับ ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุดรธานี สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยควบคุมปริมาณผลผลิตยางพาราที่เข้าสู่ตลาดให้

เหมาะสมกับการใช้ยาง และลดความผันผวนด้านราคา ทำให้ราคายางพารามีเสถียรภาพ อีกทั้ง เป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระหว่างรอจำหน่ายผลผลิต ในช่วงระดับราคาที่เหมาะสม



“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย การยางแห่งประเทศไทย ได้ขับเคลื่อนโครงการชะลอการขยายยางมาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางมีส่วนร่วมในการจัดการผลผลิตยาง ซึ่งเป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคาในระบบตลาดอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางดำเนินการทำสวนยางตามกฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า หรือ EUDR (EU Deforestation Regulation) เพื่อให้ประเทศไทยสามารถขยายตลาด และเป็นผู้กำหนดราคายางโลกได้ นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ มีการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางปลูกพืช

ชนิดอื่นควบคู่ไปกับการทำสวนยาง เพื่อให้เกิดการทำเกษตรกรรมยั่งยืน อีกทั้ง ช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางให้มีความอยู่ดีกินดี สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ ที่ต้องการให้เกษตรกรต้องอยู่ดี สิ้นค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน” นางนฤมล กล่าว



ทั้งนี้ นางนฤมล และคณะ ได้มอบเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49(3) แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 5 กลุ่ม และเกษตรกรชาวสวน จำนวน 3 ราย รวมถึงมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับตัวแทนเกษตรกร จำนวน 30 ราย อีกด้วย



จากนั้น นางนฤมล ได้เดินทางไปยังจุดก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ต.หมู่น อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อติดตามโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหมู่น และอาคารประกอบให้สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน (บางส่วน) จำนวน 478 ไร่ ได้ตลอดทั้งปี และส่งน้ำให้กับพื้นที่หนองแด เพื่อผลิตน้ำปะปาหมู่บ้านของตำบลกุดสระ เป็นประโยชน์กว่า 1,500 ครัวเรือน อีกทั้งสามารถส่งน้ำสนับสนุนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก เพื่อรดน้ำต้นไม้และพืชสวนในงาน วันละกว่า 2,160 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้งเดินทางไปยังพื้นที่สวนสาธารณะหนองแด ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับสภาพพื้นที่และถมดินสำหรับจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานี ซึ่งคาดการณ์ว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นช่วงปลายเดือน พ.ย. 67 นี้



Khaosod Online

ข่าวด่วน เด่นออนไลน์ บันเทิง หว่ย ดวง กีฬา คลิปฮอต Lifestyle Smart

ชาวนาลูน ก.เกษตรฯ ทบทวนปุ๋ยคนละครึ่ง หวนแจกเงินสดไร่ละ 1 พัน

เศรษฐกิจ



18 พ.ย. 2567 - 19:01 น.

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 19 พ.ย. 2567 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะหารือเรื่องการช่วยเหลือชาวนา รวมถึงทบทวนมาตรการปุ๋ยคนละครึ่ง หลังจากการประชุมคณะกรรมการข้าวแห่งชาติได้มอบหมายให้มีการประชุมเพื่อดูแลชาวนาเร่งด่วน เพื่อนำข้อสรุปเสนอกลับไปยัง นบข.ก่อนเสนอเข้า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การประชุมคณะอนุฯ ด้านการผลิตจะมีการทบทวนโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง ที่มีการพิจารณาอนุมัติการช่วยเหลือจาก ครม.ไปแล้ว แต่เกษตรกร โดยเฉพาะชาวนาไม่เห็นด้วย ต้องการรับเงินสดแทนปุ๋ย ผ่านโครงการมาตรการสนับสนุนบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการผลิต โดยช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวรายละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ มีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 4,680,000 ครอบครั้ว คิดเป็นงบประมาณกว่า 56,000 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลเคยดำเนินโครงการนี้มาแล้ว

สำหรับ 3 โครงการ ที่ นบข.อนุมัติความช่วยเหลือชาวนาไปแล้วอาจนำเสนอกรม.ในวันที่ 19 พ.ย.นี้ เลย หรือนำเสนอกรม.พร้อมกับมติ ที่คณะอนุฯ ด้านผลิตเคาะออกมา ส่วน 3 โครงการที่เตรียมเสนอ กรม.มีดังนี้ 1.โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี วงเงินงบประมาณ 43,843.76 ล้านบาท 2.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร วงเงินงบประมาณ 15,656.25 ล้านบาท

และ 3.โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก วงเงินงบประมาณ 585 ล้านบาท รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 60,085.01 ล้านบาท



ไทยรัฐทีวี โฟล์สไตร์ กีฬา บันเทิง ดวง หวย นิยาย ซือบปิ่ง MONEY MIRROR



18 พ.ย. 2567 17:11 น.

ข่าว การเมืองไทยรัฐออนไลน์

“นฤมล” ลุยอุดรฯ Kick off โครงการชะลอการขยาย่าง สร้างเสถียรภาพด้านราคา

“นฤมล” ลุยอุดรธานี Kick off โครงการชะลอการขยาย่าง สร้างเสถียรภาพราคาอย่าง เสริมสภาพคล่องทางการเงินชาวสวนยางช่วงรอขายผลผลิต ก่อนติดตามความพร้อมจัดงานพืชสวนโลก

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน Kick Off โครงการชะลอการขยายาง ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมีผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ส่วนจังหวัดให้การต้อนรับ ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุดรธานี โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยควบคุมปริมาณผลผลิตยางพาราที่เข้าสู่ตลาดให้เหมาะสมกับการใช้ยาง และลดความผันผวนด้านราคา ทำให้ราคาขายพารามีเสถียรภาพ อีกทั้งเป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระหว่างรอจำหน่ายผลผลิตในช่วงระดับราคาที่เหมาะสม

นางนฤมล กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย ได้ขับเคลื่อนโครงการชะลอการขยายางมาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางมีส่วนร่วมในการจัดการผลผลิตยาง ซึ่งเป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคาในระบบตลาดอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางดำเนินการทำสวนยางตามกฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า หรือ EUDR (EU Deforestation Regulation) เพื่อให้ประเทศไทยสามารถขยายตลาดและเป็นผู้กำหนดราคาขายโลกได้





"นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ มีการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางปลูกพืชชนิดอื่นควบคู่ไปกับการทำสวนยาง เพื่อให้เกิดการทำเกษตรกรรมยั่งยืน อีกทั้งช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางให้มีความอยู่ดีกินดี สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ ที่ต้องการให้เกษตรกรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน"

ขณะเดียวกัน นางนฤมล และคณะ ได้มอบเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49 (3) แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 5 กลุ่ม และเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 3 ราย รวมถึงมอบเงินเพื่อการเกษตรให้กับตัวแทนเกษตรกร จำนวน 30 ราย อีกด้วย







จากนั้นเดินทางไปยังจุดก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ต.หมู่ม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อติดตามโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหมู่ม่นและอาคารประกอบให้สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน (บางส่วน) จำนวน 478 ไร่ ได้ตลอดทั้งปี และส่งน้ำให้กับพื้นที่หนองแคเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้านของตำบลกุดสระ เป็นประโยชน์กว่า 1,500 ครัวเรือน อีกทั้งสามารถส่งน้ำสนับสนุนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก เพื่อร์ดน้ำต้นไม้และพืชสวนในงาน วันละกว่า 2,160 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้งเดินทางไปยังพื้นที่สวนสาธารณะหนองแค ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับสภาพพื้นที่และถมดินสำหรับจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานี ซึ่งคาดการณ์ว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2567

ส่งดูแลอาชีพผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อย

นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังนายมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ นำตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ และเกษตรกรจำนวน 200 คน เข้าพบ ว่า ขอบคุดทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมให้ความช่วยเหลือ ฟื่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ให้สามารถลดภาระต้นทุนและสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ได้อย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตามได้กำชับให้กรมปศุสัตว์ ติดตามดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยอย่างใกล้ชิด โดยมีคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ในการกำหนดแนวทางมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่เพื่อให้เกิดความสมดุล ให้อยู่ในระดับที่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่พึงพอใจ รวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ (GAP) ภาคบังคับ เพื่อพัฒนาฟาร์มไก่ไข่ของไทยให้เป็นที่ยอมรับยิ่งขึ้นในระดับประเทศและระหว่างประเทศต่อไป.

รมช.เกษตรฯติดตาม แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ใช้การขุดลอกอ่างฯ ในพื้นที่แม่ฮ่องสอน

เมื่อเร็วๆ นี้ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้ติดตามการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคใน จ.แม่ฮ่องสอน ที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอน บ้านพะใจไหล่ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ก่อสร้างมากว่า 30 ปี มีปัญหาการสะสมของดินตะกอน และไม่ได้ขุดลอกดินมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้การเก็บกักน้ำมีปริมาณน้อย ไม่สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน และสำนักงานชลประทานที่ 1 จ.เชียงใหม่ ได้เตรียมของบประมาณเพื่อดำเนินการจัดการขุดลอกดินตะกอนภายในอ่างเก็บน้ำฯ ดังกล่าว ซึ่งมีปริมาณ 250,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)

ต่อมา รมช.เกษตรฯ ติดตามและรับฟังแนวทางการปรับปรุงลำน้ำแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมการขุดลอกลำน้ำแม่ฮ่องสอน บริเวณสะพานลำน้ำแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งไหลผ่านกลางเมืองแม่ฮ่องสอนที่ต้นเงิน เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงลำน้ำแม่ฮ่องสอน รวมถึงการปรับทัศนียภาพของลำน้ำให้สวยงามแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยกำชับให้กรมชลประทาน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนาลำน้ำแม่ฮ่องสอน ให้เกษตรกรและประชาชนได้มีน้ำเพียงพอ สามารถเก็บกักน้ำไว้สำหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรได้อย่างทั่วถึง จากนั้นได้เดินทางไปประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงลำน้ำแม่ฮ่องสอน รับฟังข้อมูล อุปสรรค จากผู้มีส่วนได้เสียจากการใช้น้ำ ที่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

เกษตรฯขับเคลื่อนงาน สหกรณ์-กลุ่มเกษตรกรตก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และพบปะประชาชนในพื้นที่ จ.ตาก โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ รวมถึง รอง ผวจ.ตาก และเกษตรกรในพื้นที่ จ.ตาก เข้าร่วม ที่ตลาดกลาง สหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์ในพื้นที่ จ.ตาก ให้มีความเข้มแข็ง เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า มีความตั้งใจขับเคลื่อนการทำงานด้าน เกษตรกรรมให้เป็นไปตามนโยบาย รัฐบาล “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” เพื่อให้เกษตรกรไทยมี รายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่าใน 4 ปี ด้วยการ สนับสนุนข้อมูล และปัจจัย ให้สหกรณ์ ใน จ.ตาก สามารถทำงานได้อย่าง เข้มแข็ง มีความพร้อมช่วยเหลือ สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกร ให้มี

รายได้ที่ยั่งยืน

สำหรับเกษตรกรที่ต้องการให้ ดูแลเรื่องราคาสินค้าเกษตร ค่าชดเชย การตัดอ้อย ระบบชลประทาน และ เรื่องที่ดินทำกิน จะขอนำประเด็น ดังกล่าวไปเร่งพิจารณาแนวทางการ ดำเนินงานที่เหมาะสม เพื่อเสนอให้ รมว.เกษตรฯ เห็นชอบต่อไป

โอกาสนี้ รมช.เกษตรฯ และ คณะ ได้มอบปัจจัยสนับสนุนการ ขับเคลื่อนงานของสหกรณ์และกลุ่ม อาชีพ อาทิ 1.เงินกู้รายได้นิคมสหกรณ์ 2.รถยนต์ห้องเย็น 3.เงินอุดหนุน กลุ่มอาชีพ 4.แหล่งน้ำในไร่นา นอก เขตชลประทาน และ 5.มอบหนังสือ เข้าทำประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น พร้อมเดินชมนิทรรศการจาก Smart Farmer ผู้ปลูกกาแฟ และ อะโวคาโด รวมถึงนิทรรศการของ กระทรวงเกษตรฯ



ปศุสัตว์จับมือหน่วยงานในพื้นที่ฉะเชิงเทรา เร่งกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า

เศรษฐกิจ



18 พ.ย. 2567 - 19:35 น.

น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยหลังจัดกิจกรรมพีธีเปิด (Kick Off) โครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2568 ว่า เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี เพื่อให้จังหวัดฉะเชิงเทราปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและเป็นต้นแบบของการร่วมมือจากทุกหน่วยงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด น.ส.ฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชาชนที่สนใจ และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้านนายอิทธิ กล่าวว่า ด้วยศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ



โดยสถานการณ์และแนวโน้มโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานั้น ยังคงพบสัตว์ป่วยตายจากโรคพิษสุนัขบ้าตลอดมา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ประกอบกับเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันจัดโครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2568

ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน เช่น การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดกิจกรรมพีธีเปิด (Kick Off) โครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยเป็นความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เครือข่ายสถานพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัย เครือข่ายวิชาชีพการสัตวแพทย์ องค์กรอิสระ ประชาชน และเจ้าของสัตว์เลี้ยง เพื่อให้การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้จังหวัดฉะเชิงเทราปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ต่อไป โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีเป้าหมายในการผ่าตัดทำหมัน จำนวน 300 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม 500 ตัว



"เอกภาพ"เผย ก.เกษตรฯ เร่งแก้ปัญหาหาคาสัตว์น้ำตกต่ำ พร้อมผลักดันรับซื้อสัตว์น้ำกลุ่มปลาโอ 50,000 ตัน มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท

เผยแพร่: 18 พ.ย. 2567 10:19 ปรับปรุง: 18 พ.ย. 2567 10:19 โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้(18 พ.ย.)นายเอกภาพ พลซื่อ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมประมง เร่งแก้ไขปัญหาหาคาสัตว์น้ำตกต่ำ บรรเทาความเดือดร้อนของชาวประมง ล่าสุด สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และ สมาคมประมงอวนล้อมจับ (ประเทศไทย) ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) การรับซื้อวัตถุดิบสัตว์น้ำกลุ่มปลาโอของไทยจากเรือประมงไทยในปี 2568แล้ว โดยการใช้กลไกการตกลงราคาให้กรมประมงเป็นคนกลาง เริ่มนำร่องในสัตว์น้ำกลุ่มปลาโอที่ได้จากเรือประมงไทยในน่านน้ำไทยเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบแปรรูป

ทั้งนี้ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยจะรับซื้อสัตว์น้ำกลุ่มปลาโอจากสมาคมประมงอวนล้อมจับ ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ปี 2568 จำนวนประมาณ 50,000 ตัน ซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท และจะหารือแนวทางการรับซื้อร่วมกันเป็นประจำไตรมาส โดยมีข้อกำหนดการรับซื้อปลาเข้าโรงงาน จะต้องเป็นปลาที่มีคุณภาพและขนาดตรงความต้องการ อีกทั้งเรือประมงไทยที่จะเข้าร่วมโครงการความร่วมมือดังกล่าวต้องเป็นสมาชิกของสมาคมประมงอวนล้อมจับเท่านั้น ทุกลำต้องได้รับการรับรองว่าเป็นเรือไทย มีหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงได้ว่าเป็นการทำประมงที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ก่อนหน้านี้ทั้ง 2 สมาคมฯ ได้ลงนามความร่วมมือในการรับซื้อวัตถุดิบสัตว์น้ำกลุ่มปลาโอของไทยจากเรือประมงไทยไปแล้ว 1 รอบ ในช่วงครึ่งปีหลัง 2567 (มิถุนายน - ธันวาคม) ที่ผ่านมาจำนวน 20,000 ตันมูลค่า 800 ล้านบาท





ญี่ปุ่นขึ้นทะเบียนGI'ลับประดหัวยมุ่น'

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ชาวดี กระทรงเกษตร ป่าไม้ และประมงของประเทศญี่ปุ่น ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) “ลับประดหัวยมุ่น” ซึ่งเป็นผลไม้ของประเทศไทยรายแรกที่ได้รับการขึ้นทะเบียน จีไอ ในประเทศญี่ปุ่น และเป็นสินค้ารายการที่ 3 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน จีไอ ต่อจาก กาแฟดอยช้าง และกาแฟดอยตุง ทั้งนี้ “ลับประดหัวยมุ่น” ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องของเนื้อที่หนาและนุ่ม รสชาติหวาน พร้อมทั้งมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ทำให้เป็นที่ต้องการสำหรับผู้บริโภคญี่ปุ่น โดยประเทศไทยผู้ประกอบการมากกว่า 850 รายที่กำลังการผลิตกว่า 180,000 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าตลาดกว่า 1,200 ล้านบาท รัฐบาลมีนโยบายขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) เป็นการเริ่มต้น เพื่อยกระดับและพัฒนาการประกันคุณภาพให้กับสินค้า ช่วยให้ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นได้มั่นใจ เพิ่มการบริโภคลับประดหัวยมุ่นมากขึ้น

นายคารม กล่าวต่อว่า นอกจากลับประดสดที่ได้ รับความนิยมนักผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่นแล้ว รัฐบาล ยังได้พบว่า ตลาดการนำเข้าลับประดของประเทศญี่ปุ่น ยังมีความต้องการลับประดแปรรูปสูงเช่นเดียวกัน อาทิ น้ำลับประด ลับประดกระป๋อง และลับประดอบแห้ง โดยประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าสำคัญในการส่งออกลับประดมากเป็นอันดับ 4 รองจากฟิลิปปินส์ คอสตาริกา และอินโดนีเซีย ซึ่งประเทศไทยจะสามารถนำเอาประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุ่น (เจทีอีพีเอ) ในการลดภาษีนำเข้า เพื่อเพิ่มความได้เปรียบให้กับการส่งออกลับประดของประเทศได้ ทั้งนี้รัฐบาลโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เร่งเดินหน้าสานต่อความร่วมมือ เพื่อขยายตลาดการค้า การขึ้นทะเบียนสินค้า จีไอ ในรายการใหม่ ๆ รวมทั้งความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ร่วมระหว่างประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำมาเป็นแนวทางการพัฒนาการทำตลาดกลางสินค้าเกษตร.



จับ 'หอยลายเถื่อน' กว่า 4 ตัน ลอบนำเข้าทางทะเล จ.ระนอง 'อัครา' สั่งเร่งปราบปราม



นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2567 กรมประมงลงพื้นที่ติดตามการจับกุมเรือประมงต่างชาติที่ลักลอบนำสินค้าสัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยมีว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คงเขียน หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร์ (พังงา) พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 6 นาย สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ กองตรวจการประมง กรม

ประมง ได้นำเรือตรวจประมงทะเลออกปฏิบัติงานปราบปรามผู้กระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ 2560 ในทะเลอันดามัน ท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดระนอง



ขณะกำลังลาดตระเวนอยู่บริเวณท่าเทียบเรือประมงระนอง พบเรือประมงสัญชาติเมียนมากำลัง ลักลอบนำเข้าหอยลายที่คราดจากฝั่งเมียนมาเพื่อนำมาขายในฝั่งไทย และส่งต่อไปยังตลาดภาคกลาง ซึ่งผู้ต้องหาได้หลบหนีระหว่างเข้าทำการจับกุม จึงได้ตรวจยึดของกลาง ประกอบด้วย เรือหางยาวชื่อ KT 2558 พร้อมด้วยสัตว์น้ำ 1 รายการ คือ หอยลายขนาด 100 ตัวต่อกิโลกรัม จำนวน 90 กระสอบ กระสอบละ 45 กิโลกรัม รวมน้ำหนัก 4,050 กิโลกรัม รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 200,000 บาท ซึ่งฐานการกระทำผิดกฎหมายครั้งนี้ คือ การนำเข้าสัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ 2560 ตามมาตรา 92 ภายใต้บังคับมาตรา 96 ห้ามมิให้ผู้ใดนำเข้าสัตว์น้ำเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใดประสงค์จะส่งออกหรือนำผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำต้องแสดงใบรับรองการจับสัตว์น้ำหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนั้นได้มาจากการทำประมงโดยชอบด้วยกฎหมายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบก่อน



มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 158 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 92 วรรค 1 หรือแสดงใบรับรองการจับสัตว์น้ำหรือเอกสารอื่นใดตามมาตรา 92 วรรค 2 อันเป็นเท็จต้องระวางโทษปรับ 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่นำเข้าส่งออกหรือนำผ่าน

ซึ่งขณะนี้ กรมประมงได้นำของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อดำเนินการทางกฎหมาย ส่วนสัตว์น้ำของกลาง หลังจากนั้น กรมประมงจะนำไปมอบให้ผู้ยากไร้และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จ.ระนอง ตามระเบียบของทางกรมประมงต่อไป

อธิบดีกรมประมง กล่าวเพิ่มเติมว่า นายอัครา พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำ ให้กรมประมงดำเนินการป้องกัน ฝั่ระวัง การทำประมงผิดกฎหมาย และปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าประมงผิดกฎหมายด้วยความเข้มแข็ง เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนของประเทศไทยให้คู่ค้าและผู้บริโภคนานาชาติประเทศได้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการประมงและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำเป็นครัวของโลกเป็นความมั่นคงทางด้านอาหาร